



ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมหาสารคามใสสะอาด”

“NO Gift Policy”

ขอเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทุกคน
“งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”

(นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมหาสารคามใสสะอาด”

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” ตามลำดับ และจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกประกาศลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ นั้น

เพื่ออนุวัติการตามประกาศข้างต้น เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมหาสารคามใสสะอาด” โดยมีแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไม่กล่ามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

๔. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทินไดอารี สมุดบันทึก เป็นต้น

๕. การเรียกรับในหมู่ข้าราชการหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญ ให้เป็นอันงดเด็ดขาด

๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม